






# Gorilla Product Guide

	Epoxy	Gorilla Weld	Epoxy Stick	Clear Grip	Hot Glue Gun	Hot Glue Sticks	Spray Adhesive
SẢN PHẨM							
Sử Dụng Tốt Nhất Cho	Những công việc kết dính khó, với yêu cầu bền chắc, lấp đầy khoảng trống	Sửa chữa những vật cần sức mạnh liên kết tối đa & lấp đầy khoảng trống.	Bột trét có thể trộn bằng tay, linh hoạt, dễ sử dụng, lấp đầy khoảng trống.	Các công việc thủ công hoặc sửa chữa đòi hỏi sự linh hoạt, nhanh chóng và liên kết lâu dài.	Cầm thoải mái giúp bạn dễ dàng sử dụng trong các công việc thủ công & sửa chữa.	Bền bỉ, linh hoạt và giữ lâu dài trên các bề mặt khó kết dính.	Các đồ thủ công cần dính nhẹ. Hoạt động tốt trên các ứng dụng cần tính linh hoạt.
Thời Gian Kết Dính	5 Minutes	3 Minutes	10 Minutes	2 Minutes	N/A	45 Seconds	1-3 Minutes
Thời Gian Cố Định	30 Minutes	30 Minutes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Thời Gian Khô <small>100% in 24 hours</small>	24 Hours	24 Hours	24 Hours	24 Hours	N/A	N/A	24 Hours
Màu Sau Khi Khô	Trong suốt	Màu xám đen	Màu xám	Trong suốt	N/A	Trong suốt/Đục	Trong suốt
Ngoài Trời	Chống nước	Không thấm nước	Không thấm nước	Không thấm nước	N/A	Chống nước	Chống nước
Hoàn Thành	Có thể chà nhám, có thể sơn và có thể giữ được	Có thể tạo hình, có thể sơn, có thể chà nhám, có thể trang trí và có thể khoan	Có thể tạo hình, có thể sơn, có thể chà nhám, có thể trang trí và có thể khoan	Có thể chà nhám, có thể sơn và có thể giữ được	N/A	Có thể chà nhám, có thể sơn và có thể giữ được	Có thể chà nhám, có thể sơn và có thể giữ được
Áp dụng cho	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Cao su	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Cao su Vải sợi	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt Giấy Cao su Vải sợi	Gỗ Kim loại Đá Gốm sứ Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt Giấy Cao su Vải sợi	Gỗ Kim loại Đá Thủy tinh Nhựa* Tấm PVC** Gạch Bê tông Bọt Giấy Cao su Vải sợi

\* Không khuyến khích sử dụng trên nhựa polyetylen hoặc nhựa polypropylen.

\*\* Không nên dùng cho ống PVC.